

Số: /BC-UBND

Phú Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã Nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND xã Phú Minh về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ vào kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, UBND xã Phú Minh báo cáo trả lời như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp

1.1. Đề nghị UBND xã xem xét, có kế hoạch kiểm tra và xử lý các công ty xả thải ra môi trường khu vực vùng 1 Thôn Đông. Mỗi khi lấy nước tưới cho khu vực vùng 1 là không biết dầu mỡ của công ty nào xả ra khắp khu vực ruộng của xã viên. Rất ô nhiễm và không đảm bảo môi trường.

Trả lời:

UBND xã Phú Minh chỉ đạo công chức chuyên môn tăng cường kiểm tra các Công ty sản xuất kinh doanh tại Vùng 1, Thôn Đông, tuy nhiên các công ty không có nguồn nước thải trong sản xuất. Ngoài ra, UBND xã Phú Minh thường xuyên phối hợp với Tổ công tác liên ngành của UBND huyện Sóc Sơn như Phòng TNMT, công an huyện để kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hệ thống tiêu thoát nước chảy xuống Vùng 1, thôn Đông là hệ thống thoát nước chung bao gồm nước thải của cả khu dân cư số 2, nhà máy Z125, một phần thôn Thắng Lợi của xã Phú Minh và một phần khu dân cư xã Mai Đình nên việc xác minh dầu mỡ bắt nguồn từ vị trí nào UBND xã còn gặp khó khăn.

UBND xã thường xuyên tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng điểm tập kết, nghiêm cấm đổ trộm chất thải ảnh hưởng gây ô nhiễm môi trường.

1.2. Đề nghị UBND xã có văn bản đề nghị văn phòng đất đai, Phòng tài nguyên môi trường của huyện hướng dẫn kịp thời cho nhân dân khi đến làm hồ sơ điều chỉnh hạng mục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian quá lâu.

Trả lời:

Đối với thủ tục điều chỉnh hạn mức đất ở: UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quy trình về việc điều chỉnh hạn mức đất ở đối với các trường hợp thửa

đất đã được cấp GCN vượt hạn mức. UBND xã Phú Minh đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo đúng quy trình. Sau khi hoàn thiện thủ tục cấp xã, UBND xã đã chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và môi trường, Không để tình trạng hồ sơ chậm muộn. UBND xã đã có ý kiến đối với các phòng ban chuyên môn cấp huyện giải quyết hồ sơ điều chỉnh hạn mức đảm bảo thời gian theo quy trình mà UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành.

1.3. Đề nghị UBND xã giải phóng mặt bằng trả lại con đường đi lại từ nhà văn hóa Khu II ra đường Đông Phong Thôn Đông.

Trả lời:

Hiện tại con đường, nương nội đồng từ nhà văn hoá Khu 2 ra đường Đông Phong, Thôn Đông tuyến đường vẫn thông, bà con nhân vẫn đi lại canh tác sản xuất, tuy nhiên bà con ít đi lại nên cây cỏ dại mọc kín lối đi. Tại vị trí đất UBND xã Phú Minh ký hợp đồng thuê đất cho bà Vương Thị Tú Thơ, UBND xã đã thanh lý hợp đồng thuê đất nhưng chưa thực hiện được việc thanh lý tài sản trên đất cũng như thu hồi lại đất để sử dụng. UBND xã đã xây dựng kế hoạch để xử lý các trường hợp tồn đọng theo lộ trình.

2. Xây dựng cơ bản

Đề nghị UBND xã có phương án đề nghị công ty điện lực Sóc Sơn di chuyển 02 cột điện đang nằm trong lòng nương không tiêu thoát nước được của đường trung tâm trường Mầm Non.

Trả lời:

Từ năm 2023 khi xã thực hiện triển khai kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu về đích Nông thôn mới nâng cao xã đã chỉ đạo các thôn khu rà soát các cột điện nằm ở lòng nương, ngòi, ra ngoài đường làm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, mất mỹ quan, mất an toàn giao thông. Qua rà soát toàn xã có 41 cột, UBND xã Phú Minh đã đề nghị UBND huyện Sóc Sơn, Công ty điện lực Sóc Sơn về việc di chuyển cột điện tại các vị trí trên trong đó có 2 cột điện mà cử tri kiến nghị, tuy nhiên đến nay Công ty điện lực chưa di chuyển được cột nào, UBND xã sẽ tiếp tục phản ánh, kiến nghị đến UBND huyện và công ty điện lực Sóc Sơn.

3. Giao thông, thủy lợi

3.1. Đề nghị UBND xã xem xét có kế hoạch đầu tư nương tưới tiêu khu vực vùng 2 Thôn Đông vì xuống cấp trầm trọng rất khó khăn cho việc tưới tiêu.

Trả lời:

Cử tri không nói rõ vị trí nào tuy nhiên UBND xã đã kiểm tra cơ bản các tuyến nương khu vực vùng 2 thôn Đông đã được xây nương cứng song cũng có một số tuyến nương cũ xuống cấp nhưng vẫn đảm bảo việc tưới tiêu. Còn một số tuyến nhỏ UBND xã tổng hợp nương tưới tiêu của toàn xã, lập tờ trình, báo cáo UBND huyện xin đầu tư cải tạo để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí.

3.2. Đề nghị UBND xã có kế hoạch xử lý đường đi lại cho nhân dân ở khu vực ao sen ở Khu 3. Có 02 hộ rào chắn, nhân dân không đi lại được.

Trả lời:

Về việc đề nghị làm tuyến đường qua Ao sen, hiện tại UBND xã chưa có chủ trương làm tuyến đường qua Ao sen do hiện tại Khu 3 đã có hệ thống đường giao thông đảm bảo đi lại cho nhân dân.

Về nội dung xử lý các hộ rào chắn tại khu vực trên, UBND xã đã xây dựng kế hoạch để xử lý các công trình vi phạm đất đai, TTXD tồn đọng theo lộ trình.

3.3. Đề nghị UBND xã có kế hoạch nạo vét rãnh thoát nước sau nhà văn hóa Khu II đang bị ứ đọng không thoát được nước, gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Rãnh thoát nước sau nhà văn hoá Khu 2 đã được cứng hoá tuy nhiên do thời gian đã lâu nên bị xuống cấp. UBND xã đã báo cáo UBND huyện để xin đầu tư.

Bên cạnh đó, hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, giao cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai thường xuyên chỉ đạo các thôn, khu rà soát, lập danh sách các khu vực có nguy cơ úng ngập để tiến hành nạo vét các tuyến mương tiêu thoát nước bị ách tắc. UBND xã tiếp tục tuyên truyền nhân dân Khu 2 và bà con xã viên đảm bảo vệ sinh môi trường không vứt rác thải vào mương.

3.4, 3.5: Đề nghị UBND xã có kế hoạch nạo vét kênh mương khu vực Bờ Mép của Thôn Thắng Lợi; Đề nghị UBND xã có kế hoạch nạo vét kênh mương của thôn Thắng Lợi từ kho hàng hoá ALS về giáp thôn do ứ đọng không thoát được nước.

Trả lời:

Sau khi có ý kiến của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo HTX có kế hoạch nạo vét đoạn mương khu vực Bờ Mép, và đoạn mương từ kho hàng hoá ALS về giáp thôn Thắng Lợi. UBND xã tiếp tục tuyên truyền nhân dân và bà con xã viên không vứt rác thải nông nghiệp như cỏ, cây, đồ đất vào mương tiêu thoát nước.

3.6. Đề nghị UBND xã xử lý khu vực chỗ nhà ông Sành thôn Thắng Lợi, nhân dân không đi lại được do gia đình rào trên bờ ruộng.

Trả lời:

UBND xã chỉ đạo thôn Thắng Lợi tuyên truyền vận động ông Sành tự giác tháo dỡ hàng rào, hiện tại vị trí trên ông Sành đã tự khắc phục.

4. Chính quyền, an ninh, quốc phòng

4.1. Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, vì các bình phòng cháy khi tập duyệt không có hiệu quả.

Trả lời:

Thực hiện Công văn số 1660/UBND-CA ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn về tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. UBND xã Phú Minh đã thành lập 12 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 12 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn xã Phú Minh. Toàn bộ dụng cụ và bình chữa cháy (bình bột, bình khí) đều được mua mới theo đúng tiêu chuẩn có thời hạn sử dụng 5 năm. Đối với các bình chữa cháy đã sử dụng đề nghị đội dân phòng các Thôn, Khu đề xuất UBND xã qua cơ quan thường trực là Công an xã để liên hệ công ty đăng ký bơm mới.

UBND xã chỉ đạo Công an xã tiếp tục tham mưu mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH tại xã để các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, các cơ sở sản xuất và nhân dân nắm được quy trình PCCC.

Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường kiểm tra các cơ sở trên địa bàn, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý đồng thời vận động nhân dân trang bị các thiết bị PCCC tại chỗ đảm bảo chất lượng có phiếu đăng kiểm, hạn sử dụng.

4.2. Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã tích cực tuần tra, kiểm soát vì hiện tượng mất an ninh trật tự tại Thôn Đoài đã xảy ra.

Trả lời:

UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản xe máy nói riêng. Tiến hành rà soát nhằm phát hiện các đối tượng có biểu hiện vẫn hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản, đối tượng nghiện ma túy để có biện pháp quản lý, giáo dục cũng như đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật, tăng cường tuần tra thường xuyên từ 22 giờ đến 4 giờ sáng.

Triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh gồm 37 mắt tại các điểm công cộng trên địa bàn toàn xã nhằm hỗ trợ tích cực việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự.

5. Đất đai, môi trường, trật tự xây dựng

5.1. Đề nghị UBND xã xem xét có phương án để vận động và di chuyển các trang trại chăn nuôi lợn của các hộ dân ở Thôn Đông gần khu vực dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

UBND xã đã tổ chức kiểm tra các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Sơn, UBND xã yêu cầu ông Nguyễn Văn Sơn thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông Sơn cam kết sẽ thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt khắc phục mùi chất thải chăn nuôi.

UBND xã tuyên truyền các hộ chăn nuôi trên địa bàn phải đảm bảo vệ sinh môi trường không để ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

5.2. Đề nghị UBND xã có phương án ngăn chặn và xử lý người dân đổ trộm chất thải rắn ra khu vực cống chui qua đường 18 của đội 8-9 Thôn Đông. (Đường trung tâm trường Mầm Non).

Trả lời:

UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lãnh đạo thôn Đông tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh chung, tố giác hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Thường xuyên kiểm tra địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện vị trí đổ trộm chất thải tại vị trí nêu trên thì báo ngay về UBND xã để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.

5.3. Đề nghị UBND xã kiểm tra và trả lại đoạn đường nam làng từ gia đình ông Chiến Bái Thôn Đoài xuống giáp với Thôn Đông.

Trả lời:

UBND xã đã phối hợp với UBND huyện kiểm tra tuyến đường, tuy nhiên phòng chuyên môn huyện kết luận tuyến đường này chưa có quy hoạch nên tạm thời UBND xã đưa vào các hạng mục đầu tư công trung hạn và tiếp tục đề nghị huyện phê duyệt đầu tư giai đoạn 2023-2025.

UBND xã Phú Minh đã chỉ đạo thôn Đoài phóng tuyến, đã hình thành tuyến đường đất. Tuy nhiên mới hình thành tuyến đường đất từ nhà ông Chiến Bái đến Ngõ Trại Lá, thôn Đoài. UBND xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Thôn Đoài để phóng tuyến đoạn còn lại.

5.4. Đề nghị UBND xã xem xét kiểm tra xác định khu vực đất ao sen của thôn Thắng Lợi, để Thôn đưa vào sử dụng mục đích chung của thôn.

Trả lời:

Tại vị trí Khu vực Ao Sen, có một phần diện tích đất thuộc quyền quản lý của các hộ gia đình: Khổng Văn Chắt, Khổng Văn Đen, Khổng Văn Kiên, còn 1 phần diện tích trước đây đã giao cho ông Thu, tuy nhiên ông Thu đã rời quê hương đến nơi khác sinh sống từ khoảng những năm 1955. Hiện nay ông Thu đã chết, phần diện tích đó vẫn đang để trống. Do vậy, UBND xã Phú Minh không có cơ sở giao đất cho thôn Thắng Lợi để đưa vào sử dụng mục đích chung của thôn.

5.5. Đề nghị UBND xã tiếp tục giải quyết và xử lý dứt điểm diện tích đất công khu vực Đình làng Thôn Đoài với hộ gia đình ông Quân, đề nghị xác định rõ ranh giới đúng pháp luật.

Trả lời:

- Căn cứ vào bản đồ năm 1987 thì toàn bộ khu đất giáp ranh phía nam của các hộ bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Bảo, ông Nguyễn Mạnh Quân là đất công do UBND xã quản lý, nội dung này UBND xã đã trả lời nhiều lần. Tuy nhiên UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra hiện trạng sử dụng đất để có hướng thống nhất quản lý và sử dụng, UBND xã Phú Minh đã cùng với lãnh đạo thôn Đoài, Chi hội trưởng các chi hội thôn Đoài nhiều lần tổ chức Hội nghị

thống nhất ranh giới, mốc giới giữa đất đình thôn Đoài với đất của các hộ bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Bảo, ông Nguyễn Mạnh Quân. UBND xã định hướng là mốc giới theo hiện trạng hiện nay đang sử dụng. Tuy nhiên thôn Đoài không đồng ý và đề nghị hộ ông Nguyễn Mạnh Quân trả lại toàn bộ đất thừa phía sau và ông Quân cũng không đồng ý và cũng đề nghị UBND xã kiểm tra toàn bộ các hộ liền kề với đất Đình và các hộ phía nam giáp với đường Bờ Kè, hộ nào lấn chiếm thừa trả lại thì ông Quân đồng ý trả lại. Do vậy hội nghị chưa thống nhất và giải quyết dứt điểm.

- Do việc thống nhất ranh giới đất đình thôn Đoài gặp nhiều khó khăn vướng mắc, UBND xã Phú Minh đã có báo cáo xin ý kiến hướng dẫn giải quyết của UBND huyện Sóc Sơn, thanh tra nhà nước huyện Sóc Sơn và các phòng ban liên quan (*kèm theo Báo cáo là toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất Đình thôn Đoài và thừa đất của ông Nguyễn Mạnh Quân*). Tuy nhiên việc chỉ đạo của UBND huyện rất chung chung, chưa mang tính tháo gỡ khó khăn của địa phương.

- Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục gửi văn bản xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan cấp trên để việc giải quyết đúng quy định.

5.6. Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết tranh chấp đất đường đi của khu vực xóm Đồng Quốc với trường VINACONEX.

Trả lời:

Kiến nghị tranh chấp đường đi của xóm Đồng Quốc với trung tâm GDĐH Nekko là không đúng, căn cứ vào bản đồ thì toàn bộ hiện trạng mốc giới hiện nay tường rào bao quanh của công ty vimeco ở đồng Quốc là đúng nhân dân xóm Đồng quốc thôn Đoài ra đập phá tường rào là vi phạm pháp luật. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở thôn Đoài, TT UBND xã đã trả lời và giải thích rất cụ thể tuy nhiên đến ngày ngày 29 tháng 12 năm 2023 xảy ra sự việc ông Đặng Đình Nam sinh năm 1988 ở khối 4 Phù Lỗ Sóc Sơn Hà Nội điều khiển máy xúc đập phá tường rào bao quanh của công ty vimeco ở đồng Quốc. Công an huyện Sóc Sơn đã xác minh và giải quyết vụ việc.

6. Về văn hóa, xã hội

6.1. Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng có kế hoạch vận động, hướng dẫn và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên trục đường quốc lộ số 02, nhân dân không còn chỗ đi lại đối với các hộ kinh doanh ăn uống buổi sáng và buổi tối.

Trả lời:

BCĐ 197 xã thường xuyên tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, thu giữ 13 biển quảng cáo vi phạm đặt biển quảng cáo không đúng quy định, trong khu vực hành lang an toàn giao thông; vận động 80 hộ trên tuyến QL2 tự giải tỏa hành lang ATGT. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 trường hợp có hành vi bán hàng hoá trong phạm vi đất đường bộ khu vực ngoài đô thị với số tiền: 1.400.000 đồng. Ký cam kết với các hộ dân kinh doanh tại mặt đường QL2.

6.2. Đề nghị UBND xã có kế hoạch chỉ đạo tu sửa loa phát thanh của xã ở khu vực thôn Thắng Lợi, nhân dân không nghe được.

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn xã Phú Minh có tổng số cụm loa truyền thanh được lắp đặt là 52 cụm, số loa là 130 chiếc, được phân bố 5/5 thôn/khu dân cư; trong đó trên địa bàn thôn Thắng Lợi lắp đặt 05 cụm với số loa là 13 chiếc, phân bố đều trên địa bàn thôn.

Qua khảo sát sơ bộ, các cụm loa cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thôn. Tuy nhiên trong quá trình vận hành, do tùy từng điều kiện thời tiết, chất lượng âm thanh có thể chưa đảm bảo. UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận Văn hóa thông tin xã khắc phục để công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, bên cạnh kênh thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, hiện nay UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận Văn hóa thông tin xã thực hiện công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức khác như qua **Trang thông tin điện tử xã Phú Minh**, trang Zalo OA “**UBND xã Phú Minh Sóc Sơn HN**”, trang Fanpage Facebook “**Văn hóa thông tin Phú Minh**”, trang Youtube “**Văn hóa thông tin Phú Minh**”, các nhóm Zalo “**Tổ chuyển đổi số cộng đồng**” thôn/khu dân cư, các nhóm Fanpage Facebook, Zalo của các hội, đoàn thể.

Trong thời gian tới, với tinh thần hội nhập chuyển đổi số, xây dựng thôn thông minh, nông thôn mới kiểu mẫu, bên cạnh các kênh tuyên truyền truyền thống, UBND xã kêu gọi nhân dân tích cực sử dụng các kênh tuyên truyền qua ứng dụng công nghệ số để nắm bắt được chính xác, nhanh, kịp thời về các thông tin của xã Phú Minh.

6.3. Đề nghị UBND xã xem xét có phương án sử dụng sân vận động trung tâm của xã, nhân dân bức xúc do đổ đất và cả chất thải khu vực sân vận động ngay phía sau của nghĩa trang liệt sỹ gây ô nhiễm và mất mỹ quan khu vực tâm linh.

Trả lời:

Việc đổ đất, tập kết đất tại sân vận động xã là để làm đường nam làng thôn Đoài, hiện nay khối lượng đất đã được thu dọn. UBND xã đã có kế hoạch để cải tạo sân vận động trung tâm xã để đưa vào sử dụng.

6.4. Đề nghị UBND xã có phương án xử lý các trường hợp đốt rơm rạ gây ảnh hưởng môi trường khi nhà nước đã quy định không được đốt rơm rạ ngoài đồng.

Trả lời:

Hàng năm, UBND xã phối hợp với Hội phụ nữ xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai mô hình xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ, tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình không đốt rơm rạ, ký bản cam kết không đốt rơm rạ đến từng hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên tăng cường các tổ lưu động để kiểm tra trên các cánh đồng khi vào thời vụ. Nếu hộ gia đình, cá nhân nào trên địa bàn cố tình đốt rơm rạ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, Điều 41 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là:

“Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính”.

6.5. Đề nghị UBND xã xem xét đầu tư đường điện từ cổng làng Thôn Đoài tới trường Mầm Non.

Trả lời:

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Phú Minh, để hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn, cần được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. UBND xã đã chỉ đạo thôn Đông, thôn Đoài tổ chức xã hội hoá hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên theo báo cáo của lãnh đạo thôn Đoài, một số ngõ, hộ dân chưa đóng góp tiền xây dựng đèn chiếu sáng nên chưa thực hiện được hệ thống chiếu sáng từ cổng làng thôn Đoài tới trường Mầm Non. UBND xã tiếp tục đề nghị Trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn Đoài tiếp tục vận động để thực hiện tuyến đường này.

7. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền, vượt thẩm quyền

7.1. Đề nghị UBND xã có tờ trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế khu vực quy hoạch mở rộng sân bay Nội Bài để nhân dân phát triển sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình và xã hội.

Trả lời:

UBND xã Phú Minh đã có kiến nghị trực tiếp với đồng chí Bùi Huy Cường – Bí thư huyện ủy tại Hội nghị làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Minh.

UBND xã đã nhiều lần có báo cáo UBND huyện Sóc Sơn nêu khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai đối với vùng nằm trong Quy hoạch mở rộng sân bay Nội Bài tuy nhiên chưa có cơ chế khu vực quy hoạch mở rộng sân bay Nội Bài.

7.2. Đề nghị UBND xã xem xét đề nghị UBND huyện đầu tư con đường giữa của khu 2 đã xuống cấp.

Trả lời:

UBND xã đã rà soát, tổng hợp và chờ có dự án, nguồn vốn phù hợp đề nghị UBND huyện đầu tư

7.3. Đề nghị UBND xã trình cấp có thẩm quyền đầu tư con đường từ nhà ông Đào ra quốc lộ 02 đã xuống cấp.

Trả lời:

UBND xã đã trình UBND huyện để xin đầu tư.

7.4. Đề nghị UBND xã có tờ trình đề nghị Công ty điện lực Sóc Sơn có phương án di chuyển những cột điện nằm ngoài đường ngõ trong thôn Thắng

Lợi. Đề nghị đầu tư đường điện từ ngã ba sân bay cũ vào khu vực chùa an sinh và nhà văn hóa thôn Thắng Lợi.

Trả lời:

UBND xã đã đề xuất lên UBND huyện, công ty điện lực về nội dung này.

7.5. Đề nghị UBND xã có tờ trình với huyện để được phối hợp với huyện Đông Anh giải quyết và xử lý phế thải phía nam cầu Đò So, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường chung.

Trả lời:

UBND xã Phú Minh đã kiến nghị đến UBND huyện Sóc Sơn để được phối hợp với huyện Đông Anh để giải quyết.

7.6. Đề nghị UBND xã có tờ trình với các cấp có thẩm quyền xem xét các vùng quy hoạch cho nhân dân phát triển.

Trả lời:

UBND xã đã được UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt quy hoạch chung xã Phú Minh đến năm 2030 tại quyết định số 8929/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

UBND xã Phú Minh được UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và khu dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 tại quyết định 8680/QĐ-UBND ngày 5/12/2023 của UBND huyện Sóc Sơn.

Đối với vùng quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp, xã Phú Minh có quy hoạch vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng và vùng trồng bưởi diễm.

7.7. Đề nghị UBND xã kiến nghị cơ quan chức năng nạo vét con mương tiêu thoát nước trước cửa làng thôn Thắng Lợi ven quốc lộ số 02 hiện nay ách tắc không thoát được nước.

Trả lời:

UBND xã đã kiểm tra, rà soát và tổng hợp các tuyến mương cần nạo vét trong đó có tuyến mương tiêu thoát nước trước cửa làng thôn Thắng Lợi, đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai năm 2024 để thực hiện nạo vét trước mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, đoạn mương tiêu từ nhà ông Minh đến nhà ông Dĩ thuộc quản lý của đơn vị quản lý đường bộ thành phố, UBND xã cũng đã kiến nghị đề xuất với UBND huyện để nạo vét tuyến mương trên.

Trên đây là báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT HĐND xã (để b/c);
- Thành viên HĐND xã (để b/c);
- UBND xã (để t/h);
- Lưu: VP, ĐC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thanh